

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ
					โอกาส	ผลกระทบ		
(ก) การจัดซื้อจัดจ้าง	จ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	๒๓,๙๑๒,๘๐๐	การขออนุมัติจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)	การจัดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือเฉพาะเจาะจงแก่รายใด รายหนึ่งที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	๑	๑	มีคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จากส่วนกลาง และส่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จากส่วนกลาง ๒. จัดส่งร่าง TOR ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจ้างฯ
			การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูล	คณะกรรมการสรรหาฯ มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับผู้สมัครฯ รวมไปถึงมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครฯ	๑	๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากหลายกลุ่มงาน (ส่วนกลาง) และมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ส่วนภูมิภาค)	๑. ส่วนกลาง มีคณะกรรมการสรรหาที่มาจากหลายกลุ่มงาน ๒. ส่วนภูมิภาค มีคณะกรรมการสำหรับการสรรหา โดยการสรรหาจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สนค.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของผู้รับจ้าง มาปฏิบัติงานต้องผ่านความเห็นชอบจาก สนค.

ประเภทความเสี่ยง	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ
					โอกาส	ผลกระทบ		
			การจัดทำสัญญาจ้าง	การทำสัญญาจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ไม่ครอบคลุมตาม TOR	๑	๒	การดำเนินการจ้างใช้ TOR จาก ส่วนกลาง และปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด	๑. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง เฉพาะในส่วนกลาง จำนวน ๓๒ ราย ๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการจ้างในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕๒ ราย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามระบบ ๓. การดำเนินการจ้างทั้ง ๒ ส่วน ใช้ร่าง TOR และรายละเอียดใบสั่งจ้างจากส่วนกลาง รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด
			การตรวจรับงานจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน	๑. การตรวจรับผลงาน หรือจัดทำรายงานไม่ตรงตามความเป็นจริง อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจผลงานเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างนำบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานหรือสวมสิทธิ์แทนตนเองซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง ๒. ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน แต่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓		

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, สำนักงาน ป.ป.ท